

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2021/064

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : N1 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 341 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลากเขียวตามทะเบียนเครื่องหมายรับรอง เลขที่ ร205 คำขอเลขที่ 630732 (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร (TGL-124-20) เครื่องหมายการค้า RICOH จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท Multifunction ขาวดำ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) MP 3055SP 2) MP 4055SP 3) MP 5055SP 4) MP 6055SP 5) MP 305+SPF ซึ่งผลิตที่ Shanghi Ricoh Digital Equipment Co., Ltd. ตั้งอยู่ No. 887 Jin Gang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 201206, Shanghai, P.R. China เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่ผู้อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันที่หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ได้รับการรับรองและห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญานี้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนพ.ศ. 2564 และมีอายุครบในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2567 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด



(ดร.วิจารย์ สิมายา)

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว



(นายจูเลียน จูลินันท์ ไพเรียด)

ประธานกรรมการบริหารบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง



ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขอร่วมแสดงความยินดีแก่

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	:	ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร (TGL-124-20)
รูปแบบการรับรอง	:	Type N1
เครื่องหมายการค้า	:	RICOH
รุ่นที่ได้รับการรับรอง	:	ประเภท Multifunction copiers ขนาดจำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) MP 3055SP 2) MP 4055SP 3) MP 5055SP 4) MP 6055SP 5) MP 305+SPF
ที่ตั้งโรงงานผู้ผลิต	:	Shanghai Ricoh Digital Equipment Co., Ltd. No. 887 Jin Gang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 201206, Shanghai, P.R. China

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดฉลากเขียว ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

เลขที่ใบรับรอง: GL2021/064

วันที่ได้รับการรับรอง: 23 กันยายน 2564

วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 22 กันยายน 2567

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต. บางพุด อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120